

ที่ ศธ 04025/ 2810



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

13 สิงหาคม 2562

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดำเนินคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลในการวินิจฉัยและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องนั้น จากผลการคัดกรองดังกล่าวพบว่า ยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีผลการคัดกรองอยู่ในระดับปรับปรุง

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ดำเนินเร่งรัดพัฒนา และแก้ไขปัญหาคัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ คิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
2. สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความสำคัญของการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) และนำผลการประเมินหรือการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
3. สนับสนุนการนำผลการคัดกรองไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community : PLC) ทั้งในวิชาภาษาไทยและครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
4. กำกับ ติดตามการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พร้อมกันนี้ ให้โรงเรียนติดต่อขอรับคู่มือและแผ่นพับการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนละ 1 ชุด ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูษิต เรืองแท้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

โทร. 043 – 246663-5